
152. löggjafarþing 2021–2022.
Þingskjal 423  —  305. mál.

Fyrirspurn

til innviðaráðherra um fjölda félagslegra íbúða.

Frá Birni Leví Gunnarssyni.

1. Hver er heildarfjöldi íbúða í hverju sveitarfélagi?
2. Hver er fjöldi félagslegra íbúða í hverju sveitarfélagi?
3. Hvert er hlutfall félagslegra íbúða af heildaríbúðafjölda hvers sveitarfélags?
4. Hversu margar félagslegar íbúðir eru áætlaðar á hverju ári næstu fimm árin í hverju

sveitarfélagi?

Skriflegt svar óskast.

 


